



ที่ พช ๐๐๒๓.๑๗/ว ๑๒๗๗

ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก  
ถนนวจี พช ๖๗๑๑๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอหล่มสัก ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๑๗/ว ๑๖๙๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๖๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่อำเภอหล่มสัก ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ  
คำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดปฏิทินและแนวทางการจัดทำ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคำขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามปฏิทินและแนวทางดังกล่าว ซึ่งจังหวัดได้รายงานการเสนอ  
คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นพิจารณาจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ประกาศพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน สืบเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงบประมาณ  
จะเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดแนวทางการทบทวนการจัดทำงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล  
และองค์การบริหารส่วนตำบล) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามปฏิทินและแนวทางการปรับปรุงการขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยดำเนินการบันทึกคำขอ  
งบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(SOLA) เว็บไซต์ <https://sola.dla.go.th> ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมกับพิมพ์แบบรายงาน  
จากระบบดังกล่าวส่งให้อำเภอหล่มสัก ทั้งนี้ โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จะต้องไม่  
ซ้ำซ้อนกับโครงการที่เคยได้บันทึกคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณไว้แล้ว

/ ๒. ให้องค์กร...

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอกสารแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับปรุงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่กำหนดในแต่ละประเภทรายการ ทั้งนี้ ชื่อโครงการในแบบคำขอรับการสนับสนุนและรายละเอียดประกอบต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรายงานที่พิมพ์จากระบบ SOLA

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน จัดเรียงเอกสารจำแนกประเภทรายการ จำนวน ๗ ชุด ส่งถึงอำเภอหล่มสัก ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายชาครินทร์ อินอินวรปราชญ์)  
นายอำเภอหล่มสัก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอฯ

โทร.๐-๕๖๗๐-๔๘๔๖

[www.lomsakjac.go.th](http://www.lomsakjac.go.th)